



ที่ ศธ 04114/ว 304

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

18 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วนคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะบรรจุทรัพยากรการเรียนการสอนสำหรับครูนำไปปรับใช้และสำหรับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เช่น หน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้กลาง สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือการวัดและประเมินผล นวัตกรรมและเครือข่ายการเรียนรู้ และการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงขอความร่วมมือให้ โรงเรียนจัดส่งข้อมูลรายวิชาของครูเพื่อนำมาจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลาง มีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นรายวิชาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
2. เป็นรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. มีข้อมูลครบทั้งรายวิชา ได้แก่ คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยชั้นประถมศึกษารายวิชาเป็นรายปี และชั้นมัธยมศึกษาเป็นรายภาค
4. สามารถจัดส่งเป็นแผ่น CD หรือเอกสารการพิมพ์ หรือเอกสารที่เป็นลายมือก็ได้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2558 มาที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. 0-4261-1532 ต่อ 24 โทรสาร.0-4261-2553